



# มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาข้อมูล จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปออกแบบการวิจัย สร้าง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาถึงสภาพการณ์ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ 2) เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 18 - 30 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน มีอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท โดยผลของการศึกษาสามารถนำประเด็นมาสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย และมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันโดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ด้านการพัฒนาด้านคนและสังคม ซึ่งเป็นด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่าจะทำได้ตามแผนน้อยที่สุด รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รองลงมา คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมา คือด้านการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ รองลงมาคือด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองลงมาคือ ด้าน



# มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

81

การพัฒนาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการพัฒนาด้านท่องเที่ยวซึ่งเป็นด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่าจะทำได้ตามแผนมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า

1.1 ด้านการพัฒนาด้านคนและสังคม ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ตำบล รองลงมา คือ โครงการศึกษาดูงาน

1.2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ สนับสนุนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพใหม่ที่ยั่งยืน รองลงมา คือ การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงด้านการเกษตร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

1.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร และโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รองลงมา คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โครงการสร้างถนน/ทางเท้า

1.4 ด้านการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ การประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติ รองลงมา คือ ลดการขั้นตอนการให้บริการ การทำงาน, การจัดซื้อรถตัดหญ้า ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การยึดแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยเกือบทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับปานกลางคือ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รองลงมา คือ โครงการจัดตั้งเสียงตามสาย (ไร้สาย) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โครงการจัดงานวันสงกรานต์

1.6 ด้านการพัฒนาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุด



# มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

82

ในระดับน้อย คือ การป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า รองลงมา คือ โครงการกำจัดฝักคตบชาว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.7 ด้านการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาด้านท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อย คือ โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

2. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบว่า ผู้วิจัยได้ใช้หลัก 4M มาเป็นกรอบในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา และสรุปได้ ดังนี้

2.1 คน (Man) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยภาพรวม ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่ คือ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้มีความรู้และความชำนาญในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ส่วนด้านประชาชน คือ การฝึกอบรมและพัฒนาประชาชนให้ได้รับความรู้ และประโยชน์ให้มากที่สุดในการดำเนินโครงการนั้นๆ

2.2 งบประมาณ (Money) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยภาพรวม ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่ คือ การสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ส่วนในด้านประชาชน คือ การตรวจสอบการใช้งบประมาณของประชาชนว่าได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ให้ไปหรือไม่

2.3 วัสดุอุปกรณ์ (Material) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยภาพรวม ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่ คือ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ให้พร้อมที่ใช้งานได้อยู่เสมอ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ส่วนในด้านประชาชน คือ การให้ประชาชนได้ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้ไม่ให้เกิดความเสียหาย และชำรุด

2.4 การบริหารจัดการ (Management) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยภาพรวม ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้มากที่สุด รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารจัดการโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด ส่วนในด้านประชาชน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ให้มากที่สุด



# มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

83

## อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายผลดังนี้

1. ด้านการพัฒนาด้านคนและสังคม ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ตำบล รองลงมา คือ โครงการศึกษาดูงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วาสนา วสิกรณ์ (2550 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข แบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา โดยรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสภาพสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการเมืองการบริหาร มีความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับน้อย

2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ สนับสนุนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพใหม่ที่ยั่งยืน รองลงมา คือ การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงด้านการเกษตร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุกิจ อริญารถ (2544 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ซึ่งจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องการจัดให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าด้านอื่นๆ

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร และโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รองลงมา คือ



# มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

84

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โครงการสร้างถนน/ทางเท้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องของ วริสา มณีชัย (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย จำนวน 8 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมาคือ การสร้างชุมชนปลอดภัยเสถียร การลดอาชญากรรม ด้านการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ด้านการพัฒนาสวัสดิการทางสังคม และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ด้านการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยเกือบทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ การประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติ รองลงมา คือ ลดการขั้นตอนการให้บริการการทำงาน, การจัดซื้อรถตัดหญ้า ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การยึดแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วาสนา วลีรัตน์ (2550 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข แบบบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสภาพสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการเมืองการบริหาร มีความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับน้อย

5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยเกือบทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับปานกลางคือ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์รองลงมา คือ โครงการจัดตั้งเสียงตามสาย (ไร้สาย) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วริสา มณีชัย (2551 : บทคัดย่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล



# มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

85

หนองหิน อำเภอทุ่งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย จำนวน 5 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมาคือ การสร้างชุมชนปลอดภัย การลดอาชญากรรม ด้านการศึกษา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ด้านการพัฒนาสวัสดิการทางสังคม และด้าน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. ด้านการพัฒนาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยเกือบทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุดในระดับน้อย คือ การป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า รองลงมา คือ โครงการกำจัดผักคตบชวา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุกิจ อรรถนารถ (2544 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ระดับความพึงพอใจน้อย ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน การสนับสนุนสาธารณสุขตำบลในการป้องกันโรคติดต่อ และการจำกัดโรคติดต่อ

7. ด้านการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาด้านท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อย คือ โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุกิจ อรรถนารถ (2544 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ระดับความพึงพอใจน้อย ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน การสนับสนุนสาธารณสุขตำบลในการป้องกันโรคติดต่อ และการจำกัดโรคติดต่อ

## ข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้



# มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

86

## 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย

1.1 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและหาข้อค้นพบในการดำเนินการต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 ควรจัดประชุมผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ

1.3 จังหวัด และกระทรวงควรเข้ามามีบทบาท หรือและเข้าร่วมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรด้วย

## 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนาต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา

2.2 ควรมีการศึกษา บทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา